

22/15-02/19  
Linh  
22/11/19

UBND TỈNH TRÀ VINH  
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 55 /SKHCN-TTUD  
V/v mời tham gia cộng tác tin, bài về  
khoa học công nghệ

Trà Vinh, ngày 16 tháng 01 năm 2019

Kính gửi: Trường... Đại học... Nông... Lâm... TP HCM

Khoa học và công nghệ luôn được xác định giữ vai trò then chốt trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong đó, vai trò của thông tin khoa học và công nghệ đang được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm là cầu nối đưa tri thức khoa học và công nghệ ứng dụng rộng rãi vào thực tế sản xuất và đời sống. Nhằm cung cấp những thông tin bổ ích phục vụ công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Hiện nay Sở Khoa học và Công nghệ có 03 kênh thông tin chính bao gồm:

1. Tạp chí khoa học và công nghệ: Sở khoa học và Công nghệ xuất bản định kỳ hàng quý với số lượng 1.500 bản/kỳ gửi đến các cơ quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, các viện, trường, Sở, Ban, ngành, đơn vị trong và ngoài tỉnh, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh, đây là chuyên trang đăng tải các công bố kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ được triển khai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và công bố nghiên cứu trao đổi.
2. Thông tin khoa học và công nghệ được xuất bản định kỳ hằng tháng với số lượng 1.300 bản/kỳ cung cấp đến rộng khắp các Sở, Ban, ngành, 106 xã, phường, thị trấn và 816 ấp, khóm trên địa bàn toàn tỉnh đây là chuyên trang cung cấp thông tin các chính sách mới, sự kiện của ngành khoa học, các hoạt động khoa học và công nghệ tại địa phương, khoa học và đời sống.
3. Trang thông tin điện tử (Website): thông tin khoa học công nghệ được cập nhật liên tục trên tại địa chỉ: <http://www.travinh.gov.vn/wps/portal/khcn> đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho người dân và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Để phục vụ tốt nhu cầu cập nhật thông tin cho các đơn vị, cơ sở, doanh nghiệp, nông dân giúp người dân từng bước nâng cao nhận thức, áp dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực tế sản xuất và đời sống. Sở Khoa học và Công nghệ kính mời quý Viện, Trường, cơ quan, đơn vị gửi bài công tác có liên quan đến các hoạt động nghiên cứu mới, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, các mô hình trình diễn mang lại hiệu quả trong thực tiễn,.... Chế độ nhuận bút, thù lao được chi trả đầy đủ theo quy định hiện hành. Bài cộng tác xin vui lòng gửi về địa chỉ:

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ  
Địa chỉ: Số 52 Ấp Sa Bình, xã Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Email: [trungtamtttk@gmail.com](mailto:trungtamtttk@gmail.com). Điện thoại: 0294.538527

Nhân dịp đầu xuân Kỷ Hợi năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh xin gửi lời chúc sức khỏe và thành đạt lời cảm ơn chân thành đến quý Viện, Trường, cơ quan, đơn vị đã tham gia cộng tác trong thời gian qua, rất mong nhận tiếp tục được sự quan tâm, phối hợp của quý Viện, Trường, cơ quan, đơn vị để thông tin khoa học và công nghệ từng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu bạn đọc. tran

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TTUD.

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC  
SỞ  
KHOA HỌC  
VÀ  
CÔNG NGHỆ  
TỈNH  
Lư Phước Hiệp

